

# Tư Vấn Pháp Lý

Với nhiều kinh nghiệm tích lũy được, Vision & Associates không chỉ trợ giúp khách hàng trong việc thành lập doanh nghiệp, mà còn tư vấn và trợ giúp khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của họ tại Việt Nam. Các tư vấn và trợ giúp pháp lý của Vision & Associates bao gồm: các tư vấn pháp luật; soạn thảo các tài liệu pháp lý; đại diện cho doanh nghiệp trước các cơ quan nhà nước, trước các tổ chức và cá nhân khác; đại diện và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trong các tranh chấp về dân sự, kinh tế và thương mại tại các cơ quan tài phán ở Việt Nam.

Cùng với Vision & Associates, Công ty Luật TNHH Tâm nhìn và Liên danh (Vision & Associates Legal) hiện đang thực hiện chức năng cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho các khách hàng của Công ty. Các luật sư của Vision & Associates Legal đều có bề dày kinh nghiệm làm việc trên 10 năm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, với sự trợ giúp của đội ngũ các luật sư trẻ trong Công ty. Chúng tôi đã thiết lập được quan hệ hợp tác với nhiều công ty luật có tên tuổi đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, như Anh, Mỹ, Úc, Pháp, Hồng Kông, Singapore, và Thái Lan. Kinh nghiệm làm việc trong nước cùng với các quan hệ sẵn có và các kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình làm việc với các luật sư và công ty luật nước ngoài, cho phép Vision & Associates Legal có thể đáp ứng được các yêu cầu về dịch vụ pháp lý của khách hàng không chỉ ở Việt Nam mà còn trong phạm vi khu vực.

Vision & Associates và các luật sư hiện đang là thành viên chính thức của nhiều tổ chức nghề nghiệp trong nước, như Hội Luật gia Hà Nội, các Đoàn Luật sư Hà Nội, TP HCM, và nhiều tổ chức thành khác trong cả nước, cũng như các tổ chức nghề nghiệp quốc tế, như Hiệp hội Luật sư Liên Thái Bình Dương (IPBA), Hiệp hội Luật sư châu Á-Thái Bình Dương (LawAsia), Hiệp hội Các Công ty Luật Độc lập (InterLaw), v.v..

---

# Tái Cơ Cấu và Giải Th

*Rất nên chọn Vision & Associates cho dịch vụ này: “[...]”*

*Asialaw Profiles 2016/2017*

*Tái Cơ cấu và Giải th thường là lĩnh vực d gây ra xung đột pháp luật với nhạy cảm v thương mại và tài chính. V&A Legal tự hào là công ty hàng đầu và được biết đến nhiều nhất tại Việt Nam với việc thường xuyên tham gia vào những dự án tái cơ cấu và hỗ trợ một số lượng lớn các doanh nghiệp nhà nước lớn và công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.*

## **Đội ngũ**

Trong lĩnh vực Tái Cơ cấu và Giải th, chúng tôi có đội ngũ luật sư thích hợp bao gồm các chuyên gia v tái cơ cấu doanh nghiệp, với rất nhiều kinh nghiệm v kiến thức pháp lý, cùng với sự nhạy cảm v thương mại cũng như tài chính. Những kinh nghiệm và sự nhạy cảm đó giúp đội ngũ của chúng tôi đưa ra những tư vấn lựa chọn chính xác v thời điểm nào là hợp lý cho việc tiến hành và phương hướng đ tiến hành.

## **Dịch vụ**

Cùng với đội ngũ tư vấn doanh nghiệp, công ty chúng tôi cung cấp tới khách hàng nhiều dịch vụ trong lĩnh vực này, bao gồm:

- Thẩm tra pháp lý doanh nghiệp;
- Tư vấn v giải th và pháp lý;
- Tái cơ cấu doanh nghiệp, bao gồm c chuyển đổi doanh nghiệp từ dạng này sang dạng khác, xây dựng lại đội ngũ quản lý, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp;
- Giải th, thanh lý, phá sản;
- Công bố thông tin, công khai và tuân th.

## **Khách hàng**

Khách hàng của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm Ngân hàng

thị giới, DFID, DANIDA, Vinatex, Vinacafe, Seaprodex, Vinachem, Sowatco, Vinacoal, MHB, Dệt may Mùa Đông, Servico Hanoi, HIECC...

**Vision & Associates**

## Tranh Tụng

***Rất nên chọn Vision & Associates cho dịch vụ này:*** “Luật sư Phạm Nghiêm Xuân Bắc đứng đầu bộ phận giám quyết tranh chấp và tranh tụng của Vision & Associates. Công ty đã thành công trong việc đại diện cho nhiều khách hàng [...]. Luật sư Lê Tuấn Anh tư vấn cho [...] giám quyết thành công một tranh chấp và hợp đồng xây dựng.”

***Asialaw Profiles 2016/2017***

***Top 2:*** “Luật sư thành viên Lê Tuấn Anh xử lý một khối lượng công việc thường xuyên các vụ tranh tụng trong nước ở nhiều lĩnh vực như thu hồi nợ, các hợp đồng mua bán và hợp đồng lao động.”

***Asia Pacific Legal 500 2016/2017***

***Chi phí hợp lý chính là ưu tiên quan trọng nhất trong lĩnh vực thường mất rất nhiều thời gian này. Phương pháp tiếp cận của chúng tôi là lắng nghe và thấu hiểu được vấn đề của khách hàng để từ đó tìm ra giải pháp hợp lý nhất có thể, thông qua thương lượng, khi kiện ra tòa án hoặc trọng tài đối với từng vụ việc và giúp đỡ khách hàng đạt được mục tiêu của mình.***

### **Đội ngũ**

Đội ngũ luật sư của chúng tôi trong lĩnh vực Tranh tụng kết hợp thành công năng lực và kinh nghiệm hàng đầu tại thị trường nội địa với trình độ quốc tế đối với các vụ việc và vào các

thời điểm cần thiết. Cách tiếp cận của chúng tôi là tập trung vào những vướng mắc thực tế của khách hàng để xác định giải pháp hợp lý nhất. Chúng tôi có kinh nghiệm với các vụ kiện liên quan tới nhiều lĩnh vực kinh doanh, và có khả năng quản lý những tình huống phức tạp liên quan tới yêu cầu từ nhiều phía và tham gia của nhiều bên, và tư vấn cho khách hàng phương thức giảm thiểu nguy cơ tranh chấp.

### **Dịch vụ**

Kinh nghiệm của chúng tôi được tích lũy và phát triển thông qua việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng từ bất kỳ hoạt động nào của doanh nghiệp, từ sản xuất, tài chính ngân hàng, bất động sản, thi công và xây dựng, quan hệ lao động, thu mua và lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe... bao gồm:

- Tư vấn pháp luật;
- Thư cấn cáo và đàm phán;
- Thương lượng;
- Đại diện/ bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước tòa, trước trọng tài thương mại và các cơ quan của chính phủ; và
- Thi hành án.

### **Khách hàng**

Khách hàng của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm Công ty Cổ phần Bê tông Ready-mix Concrete, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội (HFH), PT.Vietmindong Energitama, VSIP, Fujita, C&Woobang Enc...

**Vision & Associates**

---

## **Đăng Ký Sản Phẩm**

**Tip 3:** “Vision & Associates là một công ty rất năng động, với những bước phát triển rất ấn tượng, thông qua số lượng ngày càng nhiều các khách hàng là các công ty Việt Nam và nước ngoài có tên tuổi [...]”

*Chúng tôi nôm bôt được sự quan tâm ngày càng tăng của xã hội Việt Nam đối với y tế và sức khỏe, và đang hành với từng bước phát triển của đất nước trong việc nâng cao điều kiện sống cho người dân, quan tâm thích đáng vào những vấn đề ít được quan tâm trước đó như vấn đề ô nhiễm, bảo vệ và vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe, cũng như tăng cường của việc sử dụng thuốc trong cả khu vực công cộng và khu vực tư nhân. Bên cạnh đó, cũng như mọi nơi khác trên thế giới, nhu cầu về làm đẹp của người dân Việt Nam luôn luôn tồn tại và ngày càng rõ nét. Trong lúc đó, ngành công nghiệp mỹ phẩm trong nước mới ở giai đoạn đang phát triển và chưa thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của người dân. Điều này biến Việt Nam trở thành một thị trường với tiềm năng rất lớn dưới con mắt của những nhà sản xuất thuốc và mỹ phẩm trong khu vực và trên thế giới. Do đó, từ yêu cầu của khách hàng, trong những năm gần đây, Công ty đã thiết lập một đội ngũ chuyên gia chuyên cung cấp dịch vụ liên quan tới việc Đăng ký và Công bố chất lượng sản phẩm thuốc, mỹ phẩm, sản phẩm hóa học và thực phẩm.*

### **Đội ngũ**

Đội ngũ nhân sự chuyên về Đăng ký sản phẩm của Công ty bao gồm những luật gia, dược sỹ và những người có chuyên môn về hóa học có nhiều kinh nghiệm và có khả năng sử dụng kỹ năng chuyên môn của mình để mang lại lợi ích cho khách hàng.

### **Dịch vụ**

Trên thực tế, dịch vụ của chúng tôi giới quyết tất cả các vấn đề mà khách hàng trong lĩnh vực này có thể cần, từ tư vấn pháp lý đến thực tế, thực hiện thủ tục cho việc nhập khẩu, đăng ký chất lượng, công bố và quảng cáo, xin giấy phép có liên quan, cho tới việc soạn thảo và xem xét hồ sơ và những tài liệu cần thiết khác. Chất lượng công việc của chúng tôi được khẳng định bởi việc hiện diện của ngày càng nhiều các tên tuổi lớn trong những lĩnh vực này trong danh sách khách hàng.

## **Khách hàng**

Khách hàng của chúng tôi bao gồm nhiều tên tuổi lớn trên thị trường trong lĩnh vực này.

**Vision & Associates**